

บทความ

เรื่อง รัฐบาลเปิด “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง”

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ..... ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) เนื่องจากสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมาเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประพฤติตามแบบธรรมเนียม ยึดถือจารีตประเพณีอันดีงามที่ทรงคุณค่าของศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข และเมื่อเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเข้ามาของวัฒนธรรมค่านิยมจากต่างชาติ ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหาต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การขาดการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม การแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย การขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดการเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการกระจายความเจริญไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับชนบท มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการ ทำให้ชุมชนและระบบเศรษฐกิจถูกทำลาย เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ขณะเดียวกันปัญหาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วนั้น จนกระทั่งยกระดับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต ทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นและขยายเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ถึงขั้นได้มีการจัดตั้งมวลชน กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มเห็นต่าง โดยผู้นำมวลชนของแต่ละกลุ่มได้มีการขึ้นนำและกระตุ้นให้ประชาชนใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความเกลียดชังต่อกัน สุดท้ายก็เกิดสถานการณ์เผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มมวลชน และเมื่อรวมกับปัญหาต่างๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ทำให้ประเทศเดินเข้าสู่ทางตันซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ ประเทศไทยจึงต้องหยุดชะงัก และสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และส่วนอื่นๆ ของโลก ต่างได้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องแล้ว (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พยายามทำงานด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงด้วยการหาแนวทางแก้ไขปัญหามาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศชาติได้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ตามประกาศกำหนดโรดแมปอันเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแผนปฏิรูปประเทศ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุข โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีคณะกรรมการย่อย ๔ คณะ คือ คณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์, คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ๔ คณะ โดยคณะอนุกรรมการแต่ละส่วนก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เช่น คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน โดยรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการทำงานแบบคู่ขนานกับทางคณะที่ ๒ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นให้เป็นมาตรฐานโดยเน้นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการเพื่อจัดทำความคิดเห็นร่วมและจัดทำเป็นสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) ในส่วนคณะที่ ๓ คือคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการสรุปและสังเคราะห์บริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนี้ จะศึกษาจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ นำมาจัดทำเป็นความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งสามารถนำมาใช้ยึดถือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้อย่างแท้จริง อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) ด้านคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือคณะที่ ๔ ยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดการทำงานของอนุกรรมการทุกคณะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) สำหรับการจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้จัดทำแล้วทั้งหมด ๗ ข้อดังนี้ **ข้อแรก** คือ ประชาชนคนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยประชาชนพึงมีความรู้ ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องและ เหมาะสม ภายใต้ในกรอบของกฎหมาย มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชนต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิด และส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม และยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศ

รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภาอย่างสันติ สำหรับ **ข้อที่สอง** คือ ประชาชนคนไทย ทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีไมตรีจิตต่อกัน พึ่งพาตนเองได้ และสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานราก ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจเสรีและการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคให้ทั่วถึง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถ ในการประกอบอาชีพ และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วน **ข้อที่สาม** คือ ประชาชนคนไทยพึงยึดมั่นในหลักจริยธรรม คุณธรรม และ ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังความซื่อสัตย์ของตนเองและครอบครัว ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจาก การคอร์รัปชัน **ข้อที่สี่** คือ ประชาชนคนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติอย่างรู้คุณค่า ยอมรับและเชื่อมั่นในการกระบวนการจัดหา ทรัพยากรที่สุจริตและยุติธรรม โดยประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับ **ข้อที่ห้า** คือ ประชาชนคนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม **ข้อที่หก** คือ ประชาชนคนไทยทุกคนพึงให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข รวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข และ **ข้อสุดท้าย** คือ ประชาชนคนไทยทุกคนพึงสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โดยยึดถือหลักความถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยหลักการเหตุและผลที่มีความเสมอภาค โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ มีระบบการตรวจสอบองค์กรที่ใช้ อำนาจตามกระบวนการยุติธรรม โดยทุกฝ่ายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมเพื่อความเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมืองของเรา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลังจากการพิจารณาในรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ได้ทำเป็นรูปเล่มเสนอต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเห็นชอบ จากนั้นจะส่งต่อให้กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ทั้ง ๔ กองทัพภาคจัดเวทีสาธารณะกองทัพภาคละ ๑ เวที เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างสัญญาประชาคมดังกล่าว และจะเข้ามามี ส่วนร่วมในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นรวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยที่ได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ก่อนจะนำเสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ปยป. ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างแน่นอน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นี่คือโค้งสุดท้ายของกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการจะนำพาประเทศชาติให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ตามประกาศ

กำหนดโรดแมปอันเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย โดยจะไม่มี การแตกแยกแบ่งสีแบ่งจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุข เพราะทั้งหมดนี้ที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยทำไปก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลาง และมีจุดยืนคือการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย รวมถึงรัฐบาลขอยืนยันและให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองไทย ด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ เพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ทุกคนคาดหวังไว้ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วนะ (ครับ/ค่ะ) และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยทุกคน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นปัญหาที่วิกฤติ รื้อรังและหมักหมม มาเป็นเวลานาน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประเทศไทยเกิดสันติสุข สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และก้าวเดินต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเจริญเติบโตทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศทั่วโลก ผู้จัดอยากขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน เชื่อมั่น และไว้ใจในการทำงานของรัฐบาล โดยปราศจากเงื่อนไข อคติ และเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
